

YOU ARE CALLED.
YOU MATTER.



YOU
belong

catholiccyyc.ca/RENEWAL



Ngày 4 tháng 10 năm 2023
Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Assisi

Anh chị em trong Đức Kitô thân mến,
Trong ngày Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Assisi,
chúng ta bắt đầu con đường canh tân mục
vụ trong Giáo Phận Calgary.

Canh tân mục vụ là gì và tại sao Giáo Phận
quyết định khởi sự vào ngày này?

Canh tân mục vụ là lời mời gọi của Giáo Phận
Calgary để Giáo Hội đổi mới và củng cố lời
cam kết của từng cá nhân, từng giáo xứ cũng
như giáo phận để chúng ta có cuộc sống như
Đức Kitô mời gọi ở giữa thế gian này. Chúng
ta đáp lại lời mời gọi của Ngài qua phép rửa,
qua chính mình làm chứng nhân của Đức Tin
và qua ước muốn tham gia vào sứ vụ mà Đức
Kitô đã giao phó cho Giáo Hội.



Nhân dịp Lễ Tưởng Niệm Thánh Phanxicô Assisi, chúng ta khai triển việc canh tân mục vụ và nó trùng hợp với việc khai mạc phiên họp Đầu Tiên của Thượng Hội Đồng ở Rome, nơi tôi đang hiện diện cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, các anh em giám mục và các đại biểu từ khắp nơi trên thế giới. Đời sống của Giáo phận chúng ta được hiệp nhất với Giáo Hội hoàn vũ và được chứng kiến qua sự tham gia của tôi tại Thượng Hội Đồng cũng như việc chúng ta bắt tay vào việc đổi mới mục vụ này. Chính trong lúc học cách đồng hành với những người khác trên con đường cứu rỗi, chúng ta gặp nhau và cùng nhau trải nghiệm sự hiện diện của Đức Kitô ở giữa chúng ta và những người mà Ngài đang kêu gọi chúng ta phục vụ.

Khi đang cầu nguyện trong thánh đường nhỏ của Thánh Đamianô, Thánh Phanxicô đã bị thu hút bởi thập tự giá San Đamianô và từ đó nghe thấy tiếng Chúa bảo người hãy sửa chữa ngôi nhà đang bị đổ nát của Ta. Trong khi quan tâm đến ngôi nhà nguyện đang bị hư hỏng, Thánh Phanxicô đã ý thức được nhiều hơn về lời mời gọi của Đức Kitô trong việc dẫn dắt Giáo hội trên con đường cầu nguyện, sám hối và đổi mới. Thánh nhân đã làm điều này bằng cách chuyên tâm bước theo Ngài, vui sống khiêm nhường, cống hiến công việc của mình như một chứng nhân đích thực của Đức Kitô cho tất cả anh chị em của người.

Tương tự như vậy, thông qua việc canh tân mục vụ này, người Công giáo trong Giáo Phận Calgary đang được mời gọi để gia tăng việc theo Chúa Kitô thông qua ba lĩnh vực hàng đầu của mục vụ để giúp giáo hội trở nên có chủ ý hơn trong việc đồng hành với mọi người. Ba lĩnh vực hàng đầu này của mục vụ là giai đoạn thành quả của Giáo Phận trong công nghị và một tiến trình kéo dài cả năm để tiếp tục cầu nguyện, đối thoại và phân định. Trong những năm tới, công việc canh tân mục vụ này mời gọi chúng ta:

- 1 Sống Bí tích Rửa Tội một cách có ý thức, theo định hướng của giáo xứ và giáo phận trong việc trở nên môn đệ truyền giáo của Chúa.
- 2 Trở thành giáo hội gặp gỡ và làm chứng, phát triển khả năng lắng nghe những trải nghiệm sống của người khác, hiện diện với nhau nhiều hơn qua việc chia sẻ đức tin chung và chân thực hơn trong việc làm chứng cho Đức Kitô qua lời nói và việc làm.
- 3 Cuối cùng, củng cố đời sống của nhân loại trong chính gia đình chúng ta, trong giáo xứ, trong trường học và ở những nơi Chúa sai chúng ta đến để chúng ta học cách đồng hành cùng mọi người trong mọi giai đoạn của cuộc sống.

Việc canh tân mục vụ này, nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, sẽ giúp chúng ta đáp ứng tốt hơn trong lời mời gọi hoán cải sâu sắc hơn và trải nghiệm những đổi mới cần thiết trong thế giới ngày nay.

Khi dẫn thân vào con đường đổi mới này trong giáo phận, mong rằng chúng ta có thể chia sẻ lòng nhiệt thành và niềm đam mê của Thánh Phanxicô trong việc theo Chúa Kitô, và noi gương các vị thánh đã chấp nhận lời mời gọi đổi mới trong Giáo Hội qua lòng can đảm, trung thành và khiêm nhường để nên một với Chúa.

Trân trọng trong Đức Kitô

+William T. McGrattan
Giám mục Calgary